

Lợi ích khi sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh

VssID - bảo hiểm xã hội (BHXH) số là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động nhằm mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng, tiến tới được sử dụng để thay thế số BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Từ ngày 1/6/2021 người dân có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh (KCB) thay thế cho thẻ BHYT giấy.



Người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư.

Trước đây, anh Vũ Đức Thanh, xã Tân Lập (Vũ Thư) thường mất nhiều thời gian để làm thủ tục khi đi KCB thì nay chỉ cần một thao tác đơn giản trên điện thoại di động việc KCB của anh đã trở nên dễ dàng hơn. Anh Thanh cho biết: Từ ngày tải ứng dụng VssID về điện thoại tôi thấy rất thuận lợi. Khi đi khám bệnh tôi không phải mang theo thẻ BHYT giấy. Nếu đi đến địa điểm xa nhà mà cần thiết phải dùng thẻ BHYT để KCB thì tiện ích đã có sẵn trên điện thoại. Tôi thấy ứng dụng VssID rất dễ sử dụng, nhất là đối với những người trẻ như tôi.

bệnh và Bệnh viện. Trong trường hợp cấp cứu, bệnh nhân thường không mang theo thẻ BHYT thì Bệnh viện có thể tra thẻ BHYT của bệnh nhân trên ứng dụng VssID khi bệnh nhân mang theo điện thoại. Ngoài ra, bệnh nhân có thể tra cứu được toàn bộ thông tin về KCB trong suốt quá trình điều trị tại Bệnh viện cũng như quá trình tham gia BHYT của mình.

Đến thời điểm hiện tại, BHXH huyện Vũ Thư đã phát triển được gần 12.000 người đăng ký, trong đó có gần 10.000 người đã đăng nhập và sử dụng ứng dụng. Ông Hoàng Minh Hữu, Phó Giám đốc BHXH huyện cho biết: Chúng tôi đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư để triển khai cài đặt cho những người đến KCB tại Bệnh viện. Để người

dân biết và sử dụng ứng dụng, chúng tôi đã treo băng rôn, áp phích hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng VssID tại khu vực người dân đến KCB của Bệnh viện. Phân công cán bộ BHXH cùng với cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ngay tại Bệnh viện. Có thể nói, việc triển khai sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong KCB rất

phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam. Các cơ sở KCB sẽ sử dụng đầu đọc để quét mã QR-Code hoặc ghi trực tiếp số thẻ BHYT trên ứng dụng VssID (đối với trường hợp cơ sở không có đầu đọc). Người dân không lo mất hoặc quên như khi sử dụng thẻ BHYT giấy. Ngoài ra, việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB thay thế BHYT giấy còn giúp người dân hạn chế đi lại, không phải trực tiếp giao dịch với cơ quan BHXH, qua đó tránh tập trung đông người trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Đến hết tháng 5/2021, toàn tỉnh có 115.253 hồ sơ VssID đã được phê duyệt, trong đó có 90.803 tài khoản đã đăng nhập sử dụng ứng dụng. Ông Trần Thiên Thai, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để đồng hành người dân trên địa bàn tỉnh tích cực cài đặt ứng dụng VssID, thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông, đặc biệt là hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tuyên truyền về những tiện ích, cách cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Đẩy mạnh hoạt động của tổ triển khai VssID của BHXH tỉnh, BHXH huyện, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn người lao động tại các đơn vị. Đối với những đơn vị còn khó khăn trong quá trình triển khai, sẽ cử các nhóm hỗ trợ xuống tận nơi để hướng dẫn đăng ký, phê duyệt hồ sơ, cài đặt và đăng nhập ứng dụng VssID. Xác định đặc thù

8 TIỆN ÍCH CƠ BẢN CỦA ỨNG DỤNG VSSID - BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ

1. Tra cứu thông tin quá trình tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp
2. Tra cứu thông tin hưởng các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, khám chữa bệnh BHYT
3. Tra cứu mã số BHXH, thời hạn sử dụng thẻ BHYT
4. Tra cứu địa chỉ cơ quan BHXH, Đại lý thu BHXH ở gần bạn nhất
5. Tra cứu cơ sở y tế có ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT
6. Hỗ trợ trực tuyến 24/7 (trả lời tự động - Chatbot, tổng đài hỗ trợ - 1900 9068, email, câu hỏi thường gặp)
7. Tin tức hoạt động ngành BHXH, các video về chế độ, chính sách...
8. Hướng tới thay thế thẻ BHYT, số BHXH; tích hợp dịch vụ công; thanh toán trực tuyến...

Hiện nay, ứng dụng VssID có trên 2 kho ứng dụng Google Play, AppStore

Nguồn: BHXH Việt Nam

của từng nhóm đối tượng như: người đã tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; học sinh, sinh viên; người hưởng lương hưu, người lao động tự do, người tự do... để có các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt VssID phù hợp nhất. Linh hoạt các hình thức hướng dẫn online để bảo đảm tiến độ thực hiện. Khuyến khích viên chức ngành BHXH sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân (facebook, zalo...) để tuyên truyền về ứng dụng và các bước cài đặt VssID. Chỉ đạo viên chức bộ phận một cửa của tỉnh và huyện, khi có người

dẫn đến giao dịch với cơ quan BHXH thì tiến hành hướng dẫn và thực hiện cài đặt ngay ứng dụng VssID cho người dân. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh sẽ phối hợp với các cơ sở KCB để hướng dẫn cài đặt VssID cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến KCB. Đồng thời, thực hiện tốt các thủ tục hành chính khi người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB BHYT thay thế thẻ BHYT giấy, bảo đảm đầy đủ và kịp thời quyền lợi của người tham gia BHYT.

THU HOAI

Củng cố, phát triển hội viên phụ nữ nông cốt

Thời gian qua, công tác củng cố và phát triển hội viên nông cốt (HVNC) được thực hiện xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, được các cấp hội và hội viên phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng. Chị Đoàn Thị Hà, HVNC Chi hội Phụ nữ thôn 1, Đồng Hòa, xã Thụy Phong (Thái Thụy) được biết đến là điển hình trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Chị Hà cho biết: Năm 2019, gia đình tôi đã ủng hộ 30 triệu đồng để địa phương xây dựng hạ tầng nông thôn mới; ủng hộ 30 triệu đồng xây dựng công trình nhà tiếp xúc của thôn. Mỗi khi Chi hội phát động phong trào như trồng chuối hoa, phòng, chống dịch Covid-19... gia đình tôi đều ủng hộ từ 500.000 - 1.000.000 đồng. Tôi cũng đã phát động chị em ủng hộ xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng với chiều dài 1,5km, tổng kinh phí 85 triệu đồng, trong đó gia đình tôi ủng hộ 15,3 triệu đồng. Gia đình tôi duy trì việc tặng quà với số tiền 10 triệu đồng trong ngày đại đoàn kết toàn dân hay dịp trung thu, trại hè của các cháu thiếu nhi.

và phát huy vai trò của HVNC giai đoạn 2018 - 2021 với mục tiêu đến năm 2021 có 100% chi hội phụ nữ, tổ phụ nữ có ít nhất 20% HVNC trên tổng số hội viên. Để thực hiện mục tiêu trên, hội phụ nữ cơ sở trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; giao chỉ tiêu thực hiện từng năm với số liệu cụ thể cho từng chi hội phù hợp với điều kiện thực tế. Để trở thành HVNC, các hội viên không chỉ tham gia đầy đủ hoạt động hội, có đạo đức, lối sống lành mạnh... mà quan trọng nhất là tinh thần tự nguyện, thật sự đam mê hoạt động hội. Lực lượng hội viên nông cốt được kiện toàn qua từng năm; những trường hợp cao tuổi, đau ốm hay rời khỏi địa phương, không bảo đảm các tiêu chuẩn đều được sắp xếp, thay thế.

Theo chị Phạm Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Trong 3 năm, hội LHPN cơ sở đã tổ chức được 295 lớp bồi dưỡng cho 75.895 lượt HVNC để hướng dẫn các kỹ năng về công tác vận động quần chúng, nắm bắt diễn biến tư tưởng của phụ nữ và kỹ năng báo cáo, phản ánh thông tin. Ngoài ra, các cơ sở đã chọn cử 677.304 lượt HVNC tham gia 2.575 lớp chuyên đề do Hội LHPN tỉnh, huyện, xã và các ban, ngành trong xã tổ chức. Bên cạnh đó, HVNC còn được cung cấp, trang bị các tài liệu cần thiết như: sách báo, tờ rơi, tờ gấp, sổ tay tuyên truyền... giúp chị em thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Đến tháng 5/2021, 100% chi hội phụ nữ trong tỉnh đều xây dựng được HVNC với 73.278 chi, chiếm 20,3% tổng số hội viên, tăng 6.821 HVNC



Cơ sở may gia công của chị Phạm Thị Xuyên, hội viên nông cốt Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Phú, xã Độc Lập (Hưng Hà) không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm cho 70 lao động địa phương.



Cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Đông Động (Đông Hưng) chăm sóc đường hoa.

so với thời điểm ban hành Nghị quyết và vượt 0,3% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Chất lượng HVNC ngày càng được nâng cao, chị em có trình độ văn hóa cao hơn, năng động, tự tin hơn.

Để phát huy vai trò của HVNC, các chi hội phụ nữ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng HVNC. Chị Vũ Thị Lý, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Thái Bình cho biết: Mỗi HVNC có thế mạnh riêng, đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và hòa giải; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào hội; nhất là các HVNC tôn giáo, phát huy tiếng nói trong cộng đồng tôn giáo tại địa phương. Các chị thực sự là hạt nhân trong các mô hình hoạt động do hội LHPN cơ sở thành lập, xây dựng. Nhiều chị được bầu là chủ nhiệm các CLB, tổ trưởng các tổ tự quản, hạt nhân văn nghệ, thành viên chính thức tích cực tham gia và vận động hội viên cùng tham gia. Nhiều HVNC đã chủ động thành lập các nhóm, tổ phụ nữ như: nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ tự quản vệ sinh môi trường, các nhóm tập khiếu nại, hoạt động thể thao..., huy động được đồng đội hội viên tham gia, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động hội ở cơ sở. Các chị còn là những điển hình tiêu biểu trong các phong trào nhân đạo từ thiện ở địa phương; tích cực phát triển kinh tế, là những chủ doanh nghiệp tạo việc làm cho nhiều lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc...

Những kết quả mà HVNC tham gia thực hiện trong thời gian qua mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho phụ nữ, hội viên, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

XUÂN PHƯƠNG

Nặng lòng với trẻ em

Không chỉ giỏi trong sản xuất, kinh doanh mà còn giàu lòng nhân ái, luôn san sẻ tình yêu thương với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - họ là những thành viên của Hội Doanh nhân nữ tỉnh.



Hội Doanh nhân nữ tỉnh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

Ảnh tư liệu

Nhiều năm rồi, cứ vào dịp đầu năm học mới hoặc tết Nguyên đán là chị Nguyễn Thị Thanh Ngoan, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Trà cùng các chị em trong Hội Doanh nhân nữ tỉnh lại đến thăm, tặng quà học sinh nghèo, khuyết tật của Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình). Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, hỏi thăm tình thương giúp các cháu vui bớt một chút, tự ti để phấn đấu vươn lên trong học tập. Cháu Nguyễn Minh Khánh, học sinh lớp 2A3 mà cô chỉ cả cha và mẹ, hiện đang ở với nhà chùa tại xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Được nhận quà và lời động viên của các thầy cô giáo, các nhà hảo tâm, chúng con không cảm thấy mình bị bỏ rơi, con vui lắm. Cô giáo Đặng Thị Lan, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Kỳ Bá cho biết: Nguyễn Minh Khánh là 1 trong 60 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của Trường. Có những em nhắc đến tên là chúng tôi lại rơi nước mắt như em Bùi Quang Thanh bị bại não bẩm sinh, liệt nửa người không đi lại được, gia đình em thuộc diện hộ nghèo nên ước mơ của em và gia đình là có chiếc xe lăn để em đến trường cũng không thực hiện được. Hay em Nguyễn Hà Phương bị bệnh viêm thận mãn tính kháng thuốc, gia đình nghèo vì bố mẹ không có việc làm ổn định cũng

rất đáng thương. Nhà trường và các thầy cô giáo đã nỗ lực quan tâm, hỗ trợ, giúp các em trong học tập; tuy nhiên, do kinh phí eo hẹp, đối tượng cần giúp đỡ Trà cùng các chị em trong Hội Doanh nhân nữ tỉnh lại đến thăm, tặng quà học sinh nghèo, khuyết tật, trẻ em mồ côi bao giờ cũng để lại cho chúng tôi sự day dứt và câu hỏi mình phải làm gì để nhiều hơn nữa để san sẻ yêu thương, bù đắp cho những số phận kém may mắn kia. Nhiều chị ủng hộ tiền, đồ dùng học tập, quần áo, phương tiện đi lại, sổ tiết kiệm cho các cháu... Có chị nhận đỡ đầu nuôi ăn học cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng nhưng không có một cuốn sổ ghi chép về việc làm của mình vì chỉ một điều tâm niệm: "Thiện căn ở tại lòng ta". Theo ông Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, toàn tỉnh hiện có 59.171 người khuyết tật xã hội, trong đó trẻ em có tới hàng vạn cháu. Ngoài chính sách an sinh xã hội của nhà nước, các cháu

rất cần đến sự trợ giúp của các nhà hảo tâm để bảo đảm cuộc sống và tham gia hòa nhập cộng đồng. Nhiều năm qua, với sự đồng hành của Hội Doanh nhân nữ tỉnh, đã có hàng nghìn trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi được giúp đỡ để các cháu có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Các chị thực sự là những doanh nhân có tấm lòng vàng. Cũng vì số lượng trẻ em cần được giúp đỡ lớn, Hội Doanh nhân nữ tỉnh đã phối hợp với Bảo Thái Bình, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh vận động quyên góp xây dựng Quỹ trái tim nhân ái. Từ nguồn quỹ này, hàng trăm trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi được hỗ trợ xây nhà, tặng xe đạp, tiền mua sách vở để đến trường. Chị Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh tâm sự: Chị em doanh nhân cũng là những người mẹ nên để thấu hiểu, đồng cảm và thương các cháu mồ côi, khuyết tật như con cháu mình. Song nếu chỉ dựa vào bản thân mỗi chị em trong Hội thì chỉ có thể chia sẻ được với một số ít các cháu. Từ suy đó nghĩ đó, Hội Doanh nhân nữ tỉnh làm và mong muốn lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" tới cộng đồng thực hiện được, hỗ trợ, chăm sóc cho nhiều hơn những trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn.

KHÁC ĐUẦN